



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลอมก๋อย

เรื่อง สอบราคาจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลอมก๋อย อำเภอลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลอมก๋อย จำนวน ๑ โครงการ

๑. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลอมก๋อย (รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลลอมก๋อย) บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลอมก๋อย หมู่ที่ ๑๘ ตำบลลอมก๋อย อำเภอลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลอมก๋อย จะมีการลงนามในสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อมีงบประมาณเพียงพอแล้วเท่านั้น และสามารถยกเลิกประกาศสอบราคาได้ หากยังมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบลลอมก๋อย

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นว่านั้น

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของราคากลาง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มิฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้มาพร้อมกันที่สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลอมก๋อย เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ดูสถานที่ก่อสร้าง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลอมก๋อย (ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาหรือตัวแทนซึ่งได้รับมอบอำนาจไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหากไม่ไปดูจะถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรค และปัญหาต่างๆ เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลอมก๋อยไม่ได้)

/กำหนดยื่นซอง...

กำหนดยื่นของสอบราคาในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดยื่นของสอบราคาในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อาคารที่ว่าการอำเภออมก๋อย ชั้น ๒ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อาคารที่ว่าการอำเภออมก๋อย ชั้น ๒ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ๑. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย หมู่ที่ ๑๘ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในราคาชุดละ ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๓ - ๕๖๓/๑๔๐ - ๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวัลลภ ปุกยู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย